

Tìm Lại Một Mùa Xuân



Minh Thiên

*Mười mấy mùa Xuân tìm kiếm
khách*

*Bao phen lá rụng đung trơ cành
Một lần chợt thấy Hoa Đào nở
Đường trước đến nay hiện rõ
rành*

Đã mười mấy mùa xuân qua, tôi là một lữ khách mòn gót trên con đường đi tìm chân lý. Từ làng Hồng ở Pháp đến Thiền Viện Trúc Lâm ở Việt Nam. Từ Ấn Độ đến Tây Tạng, từ Mỹ đến Trung Hoa. Hầu như khắp thế giới, nơi nào có thiền hội hay khoá cao cấp là chúng tôi đều có tham dự. Nhưng tiếc nỗi cơ thể tôi bệnh hoạn dồn dập đôi khi có lòng mà không có sức, thậm chí mong đợi một phương pháp thích nghi. Mùa Xuân năm nay, một dịp tình cờ tôi gặp thầy, sau vài lần tham vấn cảm thấy khế hợp, Thầy hứa sẽ giới thiệu cho một phương pháp tu phù hợp với phương pháp “Thiền Tịnh Song Tu” nhưng phải lấy Tịnh Độ làm chính vì pháp môn này có nhiều điểm siêu thắng.

Bằng một giọng trầm ấm thầy giảng:

“Mầu nhiệm thay ! Giáo lý của pháp môn Tịnh Độ, nói đến chỗ cao siêu của nó, nếu chỉ thẳng vào lòng người thì tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật; nếu nói về nhiều kiếp tu chứng, phải nói đến chỗ kỳ đặc thì chính một niệm “Niệm Phật” là một niệm thành Phật. Vì thế, nó trùm khắp thượng, trung, hạ thống nhiếp cả Luật, Giáo, Thiền, như mưa mùa thấm nhuần muôn vật, bể cả dung nạp trăm sông. Tất cả pháp Đốn, Tiệm, Thiên, Viên đều từ pháp giới này mà lưu xuất; tất cả hạnh Đại, Tiểu, Thiệt, Quyền đều trở về pháp giới này.

Đặc biệt người tu pháp môn này chưa đoạn hết hoặc nghiệp cũng được dự vào hàng bồ xứ, liền ở trong một đời có thể viên mãn Quả Vô Thượng Bồ Đề.

Chúng sanh ở trong chín giới lìa pháp môn này không thể trọn thành Phật Đạo; Chư Phật mười phương bỏ pháp môn này dưới không thể lợi khắp quần sanh. Do đó, hải chúng trên Hội Hoa Nghiêm, tất cả đều tuân theo mười đại nguyện, nguyện vãng sanh về cõi Cực lạc. Ở Hội Pháp Hoa Phật dạy: “ Người xưng danh hiệu Phật liền chứng được

thật tướng của các pháp.” Trong Luận khởi Tín, Tổ Mã Minh dạy “ Thực hành niệm Phật là phương tiện tối thắng”, trong luận Tỳ Bà Sa, Tổ Long Thọ dạy: “Niệm Phật là con đường để đi”. Tổ Thiên Thai Viết Luận Tịnh Độ Thập Nghi và chuyên chú cầu sanh Tây Phương. Tổ Vĩnh Minh, Cháu đích tôn của dòng Pháp Nhãn làm Tứ Liệu Giản và suốt đời niệm Phật.



Như thế, trên thánh dưới phàm, chín giới đồng về, mười phương cùng tán, ngàn kinh khen ngợi, muôn luận diễn bày. Có thể nói, đây là thời pháp cao tột của một đời truyền giáo, một phương pháp lớn của vô thượng nhất thừa, nếu không phải có người gieo trồng nhiều công đức thì muôn kiếp cũng khó gặp pháp môn này, nay chúng ta đã được thấy nghe, cần nên hiểu rõ chỗ siêu thắng để cho lòng tin thêm sâu chắc.

Để thấu triệt chỗ siêu thắng của pháp môn Tịnh Độ, chúng ta cần phải xét về những điểm kỳ đặc trong giáo, lý, hành, quả để từ đó khởi lòng tin kiên cố, khởi ý tưởng khó gặp, phát nguyện